

ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566



News Connex
@newsconnex
News Connex
www.newsconnex.com

TSE

ลุยCODโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น คาดสร้างรายได้1พันล.

ดร.แคทลีน มาลินนท์

บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี หรือ TSE เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Onikoube ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 133 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาทันทีตั้งแต่ไตรมาส 2/66 คาดสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รอบ 2 ของ กกพ.ซึ่งมีโควตารับซื้อออกมา 3,600 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก ไม่ต่ำกว่า 150 เมกะวัตต์

ITEL

แย้มผลงานQ2โตต่อเนื่อง คงคู่หรรูกดาต้าเซ็นเตอร์

ณัฐชัย อนันตรัมพร

บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม หรือ ITEL มั่นใจผลดำเนินงานไตรมาส 2/66 เติบโตได้ต่อเนื่อง หลังได้รับงานใหม่เข้ามาจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังได้ลงนามความร่วมมือกับ Edge Centres พันธมิตรดาต้า เซ็นเตอร์ ระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยกลางเมืองจ.เชียงใหม่ ในชื่อ "EC61" ย้ำผลงานโดยรวมปี 66 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

SPALI

Q1 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โบรกฯให้เป้า 27.25 บ.

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่องผลงานไตรมาส 1/66 ของบมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท ลดลง 8.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้อยู่ที่ 5.7 พันล้านบาท เติบโต 5.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการรับรู้รายได้ค่อนข้างชัดเจน มี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 1/66 ที่ 2 หมื่นล้านบาท และมีแผนรับรู้เป็นรายได้ปี 66 ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยคาดผลประกอบการไตรมาส 1/66 เป็นจุดต่ำสุดของปี และจะดีขึ้นตามลำดับในช่วงที่เหลือของปี คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม ที่ 27.25 บาท

วิริยะประกันภัย

ทำคลอด'2+ Good Drive' ช่วยลูกค้าลดภาระค่าเบี้ย

สุรชัย ไตรวิทยานุกูล

วิริยะประกันภัย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนขับรถดีมีวินัย "2+ Good Drive" ด้วยเงื่อนไขพิเศษ "ขับรถดี ไม่มีเคลม" การันตีคืนเงิน 30% เพิ่มเติมความคุ้มครองภัยก่อนการร้าย ภัยโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ โดยผลิตภัณฑ์ 2+ Good Drive เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม ไม่เน้นเรื่องเป้าหมายยอดขาย โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระของผู้เอาประกันภัยให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันภัย 2+ ทั่วไปโดยเฉลี่ย 12% ด้วยเบี้ยเริ่มต้น 8,600 บาท ทุนประกันภัย 1 แสนบาท